

# Top 10 Xưởng may đồng phục phòng khám, bệnh viện

*Đồng phục y tế được dùng trong bệnh viện, trạm xá, phòng khám,... được xem là biểu tượng giúp bệnh nhân có thể nhận diện mọi người một cách dễ dàng.*

HỒ CHÍ MINH, BÌNH CHÁNH, VIỆT NAM, March 21, 2024 /EINPresswire.com/ --

Công ty may đồng phục Dony + Nổi danh là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và sản xuất đồng phục tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Công Ty Dony tự hào là đối tác đáng tin cậy của các doanh nghiệp, spa, nhân viên văn phòng, công nhân, và học sinh. Với giá cả phải chăng, sản phẩm đẹp mắt, và xưởng sản xuất lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương, Dony cam kết đáp ứng mọi yêu cầu khắc khe nhất từ phía khách hàng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, trang thiết bị hiện đại, và sự sáng tạo của đội ngũ thiết kế thời trang trẻ tạo nên những sản phẩm đồng phục ấn tượng nhất.

+ Ngoài ra, Dony luôn hướng dẫn khách hàng lựa chọn những sản phẩm phù hợp với ngân sách và nhu cầu của họ. Đội ngũ thiết kế sáng tạo của chúng tôi sẽ mang đến cho bạn những mẫu đồng phục độc đáo và ấn tượng nhất.

+ Hãy yên tâm về chất lượng và dịch vụ khi chọn Công ty may đồng phục Dony. Với đội ngũ nhân viên tư vấn nhiệt tình, báo giá nhanh chóng.



Xưởng May Đồng Phục Y Tế Theo Yêu Cầu, Trọn Gói



Nhận may đồng phục bệnh viện giá sỉ - chất đẹp như ý

+ Ngoài ra, bạn sẽ được hưởng đặc quyền thiết kế áo đồng phục miễn phí, mẫu đồng phục, và giao hàng toàn quốc, chỉ thanh toán khi sản phẩm đạt yêu cầu. Nếu sản phẩm không đúng yêu cầu, chúng tôi cam kết hoàn tiền 100%. Hãy liên hệ ngay với Dony để trải nghiệm những sản phẩm tốt nhất và chất lượng nhất.

+ LIÊN HỆ: 1F Quách Điêu, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, TP.HCM  
- dony.vn - +84938 842 123

Công ty TNHH May Kim Vàng

Sau hơn 7 năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp đồng phục, Công ty TNHH May Kim Vàng đã được đông đảo khách

hàng tin cậy, đánh giá cao về chất lượng dịch vụ. Công ty đã có hơn 450 khách hàng hợp tác, tạo ra nhiều sản phẩm đẹp, chất liệu tốt, giá cả phải chăng.

Công ty TNHH May mặc GT Bảo An

Công ty TNHH May mặc GT Bảo An đã có hơn 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất đồng phục cao cấp tại TPHCM. Công ty chuyên cung cấp các sản phẩm đồng phục áo thun, đồ bảo hộ, mũ nón, áo khoác, in thêu, đồng phục bệnh viện, nhân viên [chăm cứu](#).

Công ty May Hồng Ngọc

Công ty May Hồng Ngọc là một trong những xưởng may đồng phục y tế cho phòng khám, bệnh viện uy tín, chất lượng tại TPHCM. Ngoài ra, công ty còn nhận may vest nữ, sơ mi nữ, đầm công sở, vest nam, sơ mi nam, đồng phục công ty, đồng phục spa, thẩm mỹ viện, đồng phục nhà hàng khách sạn...

Công ty TNHH Bảo hộ Lao động Đại An

Công ty TNHH Bảo hộ Lao động Đại An là đơn vị chuyên cung cấp các sản phẩm trang thiết bị bảo hộ lao động, đồng phục lao động. Một trong những sản phẩm nổi bật của công ty là đồng phục y tế cho các phòng khám, bệnh viện.

[Đồng phục Tiến Bảo](#)

Đồng phục Tiến Bảo được thành lập vào năm 2013 và không ngừng phát triển lớn mạnh trong lĩnh vực may đồng phục. Với phương châm hoạt động "Chất lượng – Hiệu quả – Tiện lợi – Tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho khách hàng", công ty nỗ lực trở thành thương hiệu may đồng phục chất lượng và uy tín tại TPHCM.

Công ty ATĐ



Công ty ATĐ chuyên về dịch vụ nhận may đồng phục áo thun, áo khoác gió, đồng phục công sở, nhà hàng, khách sạn, đồng phục y tế cho các bệnh viện, phòng khám. Đơn vị đã có thâm niên hoạt động lâu trong lĩnh vực này, chứng minh được năng lực dựa vào chất lượng sản phẩm, dịch vụ chuyên nghiệp, nhận được nhiều sự tin tưởng của khách hàng.

#### May Đồng phục 24h

May Đồng phục 24h ra đời vào năm 2010, trở thành cái tên quen thuộc được các doanh nghiệp tin cậy và hợp tác. Công ty đã thực hiện may đồng phục cho hơn 1000 doanh nghiệp, đa dạng ngành nghề

Công ty không ngừng nỗ lực mang đến cho khách hàng sản phẩm chất lượng, giá cả tốt. Để làm được điều này, công ty đã đầu tư nhiều vào xưởng may, máy móc hiện đại, máy may, may in, theo với công nghệ cao, nhằm mang đến cho khách hàng những giải pháp may đồng phục tối ưu nhất, tiết kiệm chi phí.

#### Công ty may Đồng phục Đoàn Kết

Công ty may Đồng phục Đoàn Kết được đồng đạo phòng khám, [bệnh viện đông y TPHCM](#) tin tưởng và tìm đến để may đồng phục y tế. Sản phẩm tại đây luôn đạt yêu cầu của khách hàng, chất lượng, dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp.

#### Đồng phục Vàng

Là một trong những xưởng may đồng phục y tế uy tín tại TPHCM, Đồng phục Vàng đã có thâm niên hoạt động 10 năm trong lĩnh vực này, luôn chiếm được hảo cảm của khách hàng bởi sản phẩm chất lượng, dịch vụ chuyên nghiệp.

#### Đồng phục Huy Phát

Đồng phục Huy Phát chuyên cung cấp các dịch vụ may đồng phục như áo thun, đồng phục công nhân, đồng phục sự kiện, áo nhóm, áo lớp, quần áo bảo hộ lao động, đồng phục văn phòng, công sở, đồng phục y tế... Với kinh nghiệm nhiều năm của mình, công ty luôn nhận được sự tin tưởng và lựa chọn của khách hàng.

DONY

CÔNG TY TNHH MAY MẶC DONNY

+84 938 842 123

mylinh@dony.vn

Visit us on social media:

[Facebook](#)

[Twitter](#)

[LinkedIn](#)

[YouTube](#)

[TikTok](#)

---

This press release can be viewed online at: <https://www.einpresswire.com/article/697576842>

EIN Presswire's priority is source transparency. We do not allow opaque clients, and our editors

try to be careful about weeding out false and misleading content. As a user, if you see something we have missed, please do bring it to our attention. Your help is welcome. EIN Presswire, Everyone's Internet News Presswire™, tries to define some of the boundaries that are reasonable in today's world. Please see our Editorial Guidelines for more information.

© 1995-2024 Newsmatics Inc. All Right Reserved.